

# สุดสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

www.naewna.com หน้า 13

เปิดความเขยิบไม่ก็ตอน ถือกำเนิดโดยเสียง  
แตกต่างกันกับตัวละคร "สุดยี่" รับบทโดย "จี-  
สุทธิรักษ์" คนใจดีรูปหล่อของ หมอเจน (อนุ  
ชอภรณ์) จากละครเรื่อง "เกมรักทรยศ" ที่วาง  
ช่อง 3 ได้ร่วมเปิดตัว จูเนียร์ (JUVE9) เครื่อง  
เขยิบเสียงจากซีรีส์จากชาวเน็ตแรง จนเกิด  
และเน็ต #หัวใจดีคือหัวใจใหม่ ทุ่มสุดตัวเรื่องนี้  
เป็นใคร ทำไมมีชื่อเสียงดังไกลกวาง ไช้จนบัดนี้ เราจะ  
คุยมาตลอดไปไฟท์แล้วทำความรู้จักกลุ่มนักแสดง  
ความสามารถคนนี้ได้มากขึ้น

ประวัติ  
"จี" มีชื่อจริงว่า สุทธิรักษ์ ทรัพย์จิตร  
เกิดวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2536 ส่วนสูง  
185 เซนติเมตร

การศึกษา  
ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขา  
โฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาลัย มหาวิทยาลัย  
กรุงเทพ ระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขา  
วิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ไปโฟกัสที่แคมเปญสื่อโซเชียลมีเดีย มีอิทธิ  
เป็นถึงลูกชายร็อกเกอร์ยุค 90 "เจ็บบ-พิสุทธิ์  
ทรัพย์จิตร" โดย "จี-สุทธิรักษ์" เป็นโหมโรงวงการ  
โฆษณา นายแบบ ศิลปิน และโด่งดังกลายเป็น  
ที่รู้จักมากขึ้นผ่านการเล่นมิวสิกวิดีโอของศิลปิน  
ชื่อดังระดับ 100 ล้านวิว และผลงานอื่นๆ มากมาย  
หลังจากนั้นจีก็โยกย้ายมาเล่นเบื้องหน้าการแสดง  
ที่ทั้งนาง และซีรีย์ ที่เข้ามือได้คำจำกัดความ  
งานแสดงไว้ว่า "ตกหลุมรัก"

"นอกจากงานด้านการแสดงอยู่สักพักใหญ่  
จนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอย่าง  
หมดหัวใจ ผมก็ตั้งใจไม่ทุ่มเทมากเกินไปนะนะ  
การนักแสดง และผมก็ให้ความสำคัญกับทุกตัว  
ละครที่ได้ออก ผมสนุกกับการเปลี่ยนสไตล์ตัวเอง  
ไปตามคาแรคเตอร์และเป็นตัวละครนั้นอย่าง  
ผมเขียนเพื่อให้อ่านแล้วรู้สึกสนุกได้อ่านอย่าง  
ศุภกัณฑ์กุล เราไม่ค่อยอยากเอียงมาขยับอะไรไป  
คุณดู เวลาคนมาคุยเราทำงานเราทำงานออกไป  
ยืนอยู่กับประสาธิการของคอนเทนต์นี้มันคิด  
ว่าเป็นแค่ความสนุกที่ได้ทำ แต่จริงๆ มันเริ่ม  
มีใจที่จะทุ่มเทจริงๆ และตกหลุมรักมัน ก็เลยอยาก  
ทำสิ่งที่รักให้มันดี"

โดยในเรื่อง เกมรักทรยศ รับบทเป็น  
"สุดยี่" ซูเปอร์ฮีโร่ ผู้มีพลังทางใจจนต้อง  
หยุดกิจกรรมชั่วร้ายๆ จึงมาขอคำปรึกษาจาก  
หมอเจนสุดหล่อเขาก็เลยมาช่วยหมอเจนจน  
กลายเป็นคนใจดีและที่ปรึกษา ทั้งคู่ก็มีความ  
สัมพันธ์ เป็นเพื่อนที่คอยช่วยกันคิดใจให้กัน  
และกัน กลายเป็นพระเอกที่เคียงข้างกันอยู่  
ตอนรับอย่างกันหวานเมื่อออกมาให้ได้เห็นหน้า  
เพียงแต่ไม่ก็ตอน ซึ่งหนุ่มจีได้พูดถึงเหตุผล  
ในเรื่องนี้ไว้ว่า  
"เออใจที่รักครับ ตกใจ ต้องชอบคุณทุกคน  
ที่ติดตาม ให้โอกาสแล้วก็เปิดใจให้กับตัวละคร  
สุดยี่ ให้เขาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ผมไม่ได้  
คาดหวังเลย ตอนเล่นผมได้ใจดีคืออยากจะเป็นตัว  
ละครตัวนี้จริงๆที่สุด และที่ส่งผลกระทบต่อผมได้  
มากที่สุด ความตั้งใจของผมคือจะทำให้อะไรที่



ความตั้งใจออกของเข ทำตามของ เขาก็ไม่ได้  
งานเป็นส่วนใหญ่ ช่วงนี้ผมอยากจะทำอะไรก็ได้  
ใครด้วยครับ สำหรับผมจะเป็นเพื่อนกับไม่ได้  
เป็นเพื่อนกับได้ ถ้าคุณแล้วเข้าใจกับผมบ้าง ก็  
จะเป็นความประทับใจที่ดี อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นก่อน  
ไม่ใช้ประเด็นสำคัญ ผมมาคุยกับได้  
"ใครอยากคุยต่อแล้วเข้าเป็นสหายใจ  
ขอทบทวน ถ้าเกิดคุณกับของเจ้าตัวกับบ้าง  
ผ่านสื่อการแต่งตัวที่ใครเห็นก็คือขอบคุณของ  
ในความน้อยนิดคือใคร ซึ่งเจ้าตัวคุณก็แนวที่  
ชอบไปฟังว่า"

## ทำความเข้าใจ 'จี-สุทธิรักษ์' ลูกไม้ใต้ต้น ทายาท 'เจ็บบ-พิสุทธิ์' หนุ่มมาดเซอร์เปี่ยมมุมมองชีวิตกับการตกหลุมรักงานแสดง



พาตัวละครของเจไม่ไปไกลที่สุด"  
นับเป็นเรื่องที่พิเศษที่ได้เจอเจอหน้า  
ตัวจริงของประจักษ์มีชื่อที่นักแสดงรุ่นใหญ่  
ระดับแนวหน้าวงการละครอย่าง "อนุ  
ชอภรณ์" แบบนี้เล่นเอาเจ้าตัวผมเอง  
ก่อนพูดเปิดใจถึงการทำงานกับตัวเมื่  
"ตอนแรกผมคิดว่าที่ตอนจะเป็นคน  
เร็วด้วย แต่จริงๆ แล้วมันตอนเป็นคนที่

เขาชอบแล้ว ชอบทุกเรื่อง เขาก็ได้ใจเขา  
ไม่ได้อย่าได้ส่วนในเรื่องการแต่งตัวตอนเป็น  
พาร์ทเนอร์ที่ตีมาก เล่นอะไรไปเขารับได้หมด  
เฉกเช่นเขาเข้าใจตัวละครตัวนี้ไม่มากก็สุด ไม่ได้  
วางแบบว่าจะต้องเล่นอะไร แต่ว่าเขาจะมีกับ  
สิ่งที่เจอหน้ากันยังไม่มากก็ เพราะว่าส่วนใหญ่  
ผมจะเข้ากับที่ตอนเอะ เออเอจี้ที่มาจากของ  
มันจะหนักมากเขาก็ต้องเอาให้พอ ถือเป็นการ

"จริงๆ ผมเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อน มี  
อะไรอยู่ใกล้แบบนั้นๆ อาจจะมีคนก็ชอบ  
ไปชื่นชมหรือคำชมจากคนมาได้แล้วมันก็มีคนมา  
มาก แต่ก็มีคนมาชมที่ใจดีแล้วบ้าง แต่ส่วนใหญ่  
ใจดีกับผมไม่เท่าไรแล้วเพื่อนคู่ใจผม ส่วนตัวไม่ค่อย  
ได้ใส่ใจเรื่องทำ แต่ก็มีคนมาชมหรือมีคนมา  
ให้ใจแล้วใจเราก็ได้เพื่อนที่ใจดีแล้ว"

ตามมาเบ็ดเตล็ดของในฉบับก็ดังก่อน  
ความชอบที่ทำได้บ้าง กับที่ชอบด้วย  
"ส่วนงานศิลปะผมชอบอยู่แล้ว เป็นคน  
ชอบเล่นศิลปะ ชอบถ่ายรูปก็ชอบ ชอบฟังเพลง  
สนุก ผมก็ชอบเล่นกีฬาก็ชอบก็มีความสุข  
กับอะไรก็สนุก ไม่ค่อยเครียด วันว่างไม่ทำอะไร  
ก็ฟังเพลง แต่ไม่มีงานแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไร  
หรือได้กินข้าวกับแม่กับน้องครอบครัวที่บ้าน  
ผมว่าความสุขมันง่ายแค่มีอะไรสนุกๆ ก็มีความสุข  
อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไร แต่ว่าเราไม่ฟังว่าเรา  
เรามีความสุขแล้วเราไปทำอะไรก็มีความสุข  
ได้มากที่สุด"

เส้นทางในอนาคตไม่ได้มีกรอบคิด  
"ผมไม่ยึดเป้าความสำเร็จ ผมก็ไม่โฟกัสไป  
ที่ความสำเร็จในภาพกว้างมากกว่า การมีเป้าหมาย  
เป็นเรื่องที่ดีเพราะคุณจะได้รู้ว่า เราต้องการอะไร  
แล้วรู้ว่าเราทำอะไรที่เราต้องฝึกฝนตัวเองไป  
ทำมันคือการตั้งใจ เวลาไหน ผมก็ไม่อยากไปฝึก  
สิ่งที่ผ่านแล้วๆ อายุเท่านี้ควรจะฝึกอะไร เราควร  
จะตั้งใจเวลาที่เราทำอะไรก็ตั้งใจของแต่ละ  
คนมันไม่เท่ากัน ตอนนี้สำหรับผมแต่อยากสนุก  
กับงานและคนรอบข้างที่สุด และก็ทำงานที่ดี  
ให้มันได้มากที่สุด"

เบ็ดเตล็ดให้คำความรู้อีก "จี-สุทธิรักษ์"  
นายแบบคนใหม่ แห่งวงการบันเทิงในละคร "เกมรักทรยศ"  
ทุกวันนี้ดู-ฟูลไทม์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3  
ใครที่กำลังหาหนทางฝึกฝนคนใหม่ก็ไม่ควรพลาดทาง  
Instagram : guessthirak

## ชอตไม่พังก!! 'ไบร์ท-วชิรวิชญ์' บินลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ 'BURBERRY SUMMER 2024'



งานนี้แฟน ๆ ต่างดีใจและยินดีกับความหล่อและ  
ความปังของหนุ่มไบร์ท เพียงแค่ชื่อฮอตฮิตติดเทรนด์  
ทวิตเตอร์ของประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับ 1 และเทรนด์  
ทวิตเตอร์ทั่วโลกขึ้นเป็นอันดับ 4 ด้วยแฮชแท็ก #Burberry  
SS24Bright บอกเลยว่า ณ จุดนี้ ไม่มีอะไรด้านอยู่  
แล้ว กับความปังของ ไบร์ท-วชิรวิชญ์

การแถลงอย่างคองเนื่อง "ไบร์ท-  
วชิรวิชญ์ ฮิวอาร์" ในฐานะ Global  
Ambassador ของแบรนด์ Burberry บินลัดฟ้า  
ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ BURBERRY SUMMER  
2024 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566  
ที่สนาม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
โดย ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ไม่ทำให้แฟน  
คลับผิดหวัง มาในลุคสีน้ำเงิน Knight Blue  
สุดโคตรฮิตที่ Daniel Lee ซีอีโอคริสโตเฟอร์  
ของแบรนด์ วัตถุประสงค์ให้เป็นสิริมงคลแก่แบรนด์  
ซึ่งเป็นลูกจากคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ผลิ 2024  
ที่โดดเด่นด้วยลวดลายตาราง พร้อมร่วม  
พิธีเปิดตัวโชว์คอลเลกชันฤดูร้อน 2024  
ร่วมกับเหล่าบุคคลสำคัญของระดับโลกจาก  
หลากหลายวงการ และรักษาแฟนคลับ  
ต่างชาติอย่างเต็มใจ